
Sæll vertu, 
 
Ég skrifa hér fyrir hönd mín, Lofts Einarssonar og Idu Juhl. Við höfum áhuga á að sækja um 
Þjórsársstofuna sumarið 2018. Við höfum einnig áhuga á umsjón með tjaldsvæðinu og Gistiheimilinu 
Nónsteini ásamt því að mögulega opna aftur Árnes Café.  
 
Við þrjú höfum unnið saman í um 3 ár í þjónustugeiranum. Ég og Loftur höfum báðir rekið sama 
kaffihúsið í miðbænum. Við vinnum vel saman og kunnum að skipuleggja okkur.  
 
Það væri frábært ef við gætum hist og rætt fyrirkomulagið nánar. 
 
Allra bestu kveðjur, Birgir Birgisson Hraunteigi, Loftur og Ida 
 


